



**PARTNERS
IN THE GOSPEL**

UPDATE

Tháng 10, 2024

Đón nhận sự thay đổi vì Chúa Kitô

Viễn cảnh này đã khởi đầu cách đây hai năm, và thực tế giờ đây các gia đình giáo xứ đã bắt đầu làm quen lẫn nhau. Trong những tháng đầu tiên này, chúng tôi nghe được những câu chuyện về ân sủng Thiên Chúa đang hướng dẫn các gia đình giáo xứ qua những thách thức và khó khăn không thể tránh khỏi, và kèm theo những thay đổi đáng kể. Đồng thời, chúng tôi cũng nghe được những câu chuyện tràn đầy niềm hy vọng về các cộng đồng luôn chào đón nhau cách nồng nhiệt, và trong khi các nhân viên sẵn sàng trợ giúp giải quyết các vấn đề, tại một giáo xứ khác, mọi người cùng nhau tụ họp để cử hành những buổi lễ tuyệt vời, nhiều người đã trở lại Nhà Thờ lần đầu tiên sau nhiều năm – và nhiều hơn thế nữa.

Điều quan trọng hãy nhớ trong thời gian này là đây không phải là một cuộc chạy đua. Mọi người đều được mời gọi tìm hiểu nhau một cách tiệm tiến, lắng nghe và hỏi han nhau thực sự nhằm xây dựng các mối tương quan. Chúng ta cũng được nhắc nhở phải luôn nhắm vào mục đích thật sự của nỗ lực này là giúp mọi người tiếp cận gặp gỡ được tình yêu của Chúa Kitô Phục Sinh, và nhận lấy sứ mạng chia sẻ tình yêu ấy cho người khác, đặc biệt với những anh chị em dễ bị tổn thương ở giữa chúng ta.

LÝ DO phía sau tiến trình Đối Tác Trong Tin Mừng

Thông điệp đặc biệt từ Cha Gary Lazzeroni,
Linh mục Tổng Đại Diện

“Chúng tôi đang mang gánh nặng của sự thay đổi bởi vì chúng tôi muốn đào tạo tốt hơn những người môn đệ truyền giáo. Chúng tôi muốn cung cấp những trải nghiệm phụng vụ mang tính cầu nguyện và sốt sắng để trợ giúp mọi người nuôi dưỡng và đào sâu hơn cuộc gặp gỡ của mình với Đức Kitô. Chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho giáo dân để họ được đào tạo và định hình trong tư cách là Thân Thể sống động của Đức Kitô, đem tình yêu của Người cho thế giới, đặc biệt cho những anh chị em sống bên lề xã hội. Đây là lý do tại sao chúng tôi đang thực hiện điều này. Hiện nay, chúng tôi đang tái cấu trúc để có thể khơi dậy và tiếp thêm nhiên liệu đức tin cho mọi người, để họ có thể ra đi và chia sẻ ánh sáng của Đức Kitô.

Chúng ta đừng quên điều đó trong suốt quá trình tái cấu trúc về mặt hoạt động và hành chính. Xin cảm ơn sự cộng tác của anh chị em để tái hiện Giáo hội Công giáo tại miền Tây Washington này!

Đăng ký nhận bản tin CẬP NHẬT Đối Tác Trong Tin Mừng tại archseattle.org/partners

Các gia đình tiếp tục chào đón các cha xứ và các cha phụ tá

Ân sủng và hy vọng tràn đầy khi các Gia đình Giáo xứ chào đón các vị lãnh đạo mục tử mới, và các nhân viên bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau như một phần của hành trình Đối Tác Trong Tin Mừng.



Giáo xứ Holy Family và St. John Vianney (Kirkland) chào đón Cha xứ Bradley Hagelin và Cha Phụ tá Val Park (hình trên) vào đầu mùa hè này.



Giáo xứ Our Lady of Fatima, Sacred Heart of Jesus và St. Anne (Seattle) chào đón Cha xứ Patrick Freitag (hình trên) và Cha Phụ tá Dominic Tran.



Giáo dân từ St. John the Evangelist, St. Benedict và St. Alphongus (Seattle) chào đón Cha xứ Colin Parrish tại buổi dã ngoại toàn giáo xứ.



Các nhân viên Giáo xứ St. Anthony và St. Stephen the Martyr (Renton) tụ họp trong buổi tĩnh tâm toàn thể nhân viên do Cha xứ Bryan Dolejsi hướng dẫn.